

สาระ: ลูกๆ ที่แสนหวาน กลับมามีความเมตตาและให้คุณประโยชน์เช่นเดียวกับพ่อ ผู้ที่รู้จักคือผู้ที่ทำความเพียรพยายามและเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นเพียรพยายามด้วยเช่นกัน

คำถาม: ลูกๆ สามารถทำการตรวจสอบอะไรผ่านการศึกษาของลูก? ความพยายามของลูกคืออะไร?

คำตอบ: จากวิธีการศึกษาของลูก ลูกสามารถตรวจสอบว่าลูกเล่นบทบาทที่สูงที่สุด บทบาทปานกลาง หรือบทบาทที่ต่ำที่สุดหรือไม่ บทบาทที่สูงที่สุดจะกล่าวได้ว่าเป็นของผู้ที่ทำให้ผู้อื่นสูงที่สุดเช่นกัน นั่นคือ ผู้ที่ทำงานรับใช้และเพิ่มจำนวนของบรรพชาวมิน ความพยายามของลูกคือการถอดรองเท้าเก่าออกแล้วใส่รองเท้าใหม่เข้าไป เมื่อดวงวิญญาณกลับมารับรู้อะไรจะได้รับรองเท้าใหม่(ร่างกาย) ที่บริสุทธิ์

โอมชานติ ลูกๆ กำลังหารายได้ในสองวิธี ในด้านหนึ่งเป็นรายได้ที่ได้จากการจาริกแสวงบุญแห่งการจดจำระลึกถึง และในอีกด้านหนึ่งโดยการจดจำความรู้ของวงจร 84 ชาติเกิด สิ่งนี้เรียกว่าเป็นรายได้สองเท่า/สองทาง ในขณะที่ในหนทางของความไม่รู้ มีรายได้เดียวเพียงชั่วขณะ รายได้ของลูกผ่านการจาริกแสวงบุญแห่งการจดจำระลึกถึงมีความยิ่งใหญ่มาก ช่วงชีวิตของลูกก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ลูกจะกลับมาบริสุทธิ์และเป็นอิสระจากความทุกข์ทั้งหมด รายได้ใหญ่โตมาก ในยุคทองช่วงชีวิตของลูกยาวนานมากด้วยเช่นกัน ไม่มีการกล่าวถึงความทุกข์ที่นั่น เพราะไม่มีอาณาจักรของราวันที่นั่น ในหนทางของความไม่รู้ ลูกได้รับความสุขชั่วคราวจากการศึกษาและความสุขอื่น ๆ จากการศึกษาคือของผู้ที่ศึกษาคัมภีร์ สาวกของพวกเขาไม่ได้รับประโยชน์ใดๆ จากพวกเขา ในความเป็นจริงแล้วสาวกเหล่านั้นไม่ได้เป็นสาวกของพวกเขา เพราะสาวกเหล่านั้นไม่ได้เปลี่ยนเครื่องแต่งกายของพวกเขา และไม่ได้ทิ้งบ้านของพวกเขา ดังนั้นจะเรียกพวกเขาว่าสาวกได้อย่างไร? มีความสงบ ความบริสุทธิ์ ทุกสิ่งที่นี่(สัจยุค) ที่นี่เนื่องจากความไม่บริสุทธิ์ จึงมีความไม่สงบอย่างมากในทุกบ้าน ลูกได้รับคำแนะนำและแนวทางปฏิบัติของพระเจ้าแล้ว เวลานี้จดจำพ่อของลูก พิจารณาว่าตนเองเป็นรัฐบาลของพระเจ้าอย่างไรก็ตามลูกก็อยู่อย่างแฝงตัว ลูกควรจะมีสุขมากในหัวใจของลูก เวลานี้เรากำลังทำตามศรัทธา เรากำลังกลับมาสโตประธานผ่านพลังของท่าน ลูกจะไม่ได้รับโชคของอาณาจักรของลูกที่นี่ โชคของอาณาจักรของเราที่อยู่ในโลกใหม่ เวลานี้เรารู้เกี่ยวกับสิ่งนั้น ลูกสามารถบอกพวกเขาถึงเรื่องราว 84 ชาติเกิดของลักษมีและนารายณ์ ไม่ว่าผู้คนจะเป็นเช่นไรหรือครูจะเป็นเช่นไร ไม่มีใครในพวกเขาจะสามารถที่จะพูดได้ว่า มาและฉันจะบอกพวกท่านถึงเรื่องราวของ 84 ชาติเกิดของลักษมีและนารายณ์ เวลานี้สติปัญญาของลูกมีการตระหนักรู้ในสิ่งนี้ ลูกไตร่ตรองมหาสมุทรแห่งความรู้ด้วยเช่นกัน เวลานี้ลูกกลายเป็นสกุลสุริยวงศ์ที่เต็มไปด้วยความรู้ และแล้วในยุคทอง จะเรียกได้ว่าลูกเป็นราชวงศ์วิษณุ เมื่อพระอาทิตย์แห่งความรู้ขึ้นความมืดของความไม่รู้จะหายไป ลูกได้รับความรู้ในเวลานี้ เป็นเพียงด้วยการรับความรู้ที่ลูกจะได้รับ การหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์ ความรู้ที่ลูกได้รับเป็นไปสำหรับครั้งวงจรแล้วสำหรับอีกครั้งวงจรมีความรู้ สิ่งนี้ลูกกำหนดไว้แล้วในละครเช่นกัน เวลานี้ลูกได้กลับมาคิดถึง ยิ่งลูกกลับมาคิดถึงมากเท่าไร ลูกก็จะยิ่งทำความพยายามที่จะทำให้ผู้อื่นเป็นเช่นเดียวกันลูกเองมากเท่านั้น พ่อมีความเมตตาและให้คุณประโยชน์และดังนั้นลูกๆ ต้องกลับมาเป็นเช่นเดียวกับพ่อ ลูกจะเรียกลูกที่ไม่ได้ให้คุณประโยชน์ว่าอะไร? มีการจดจำว่าเมื่อลูกมีความกล้าหาญพ่อจะช่วยเหลือ นี่ก็เป็นสิ่งจำเป็นอย่างแน่นอนเช่นกัน ลูกจะได้รับมรดกของลูกด้วยวิธีอื่นได้อย่างไร? ลูกได้รับมรดกตามงานรับใช้ที่ลูกทำ นี่คือการกิจของพระเจ้า เช่นเดียวกับที่มีภารกิจของชาวคริสเตียนและภารกิจของชาวอิสลามเพื่อทำการขยายศาสนาของพวกเขา ดังนั้นลูกจึงทำให้ศาสนาบรรพชาวมินและศาสนาเทพของลูกขยายตัว ตามละครลูกๆ กลายเป็นผู้ช่วยอย่างแน่นอน ลูกเล่นบทบาทที่ลูกเล่นในวงจรก่อนหน้านี้แน่นอน ลูกสามารถเห็นว่าแต่ละคนกำลังเล่นบทบาทสูงสุด ปานกลาง หรือต่ำสุด ผู้เดียวที่ทำให้ลูกสูงสุดกำลังเล่นบทบาทสูงสุดของทั้งหมด ดังนั้นลูกต้องให้คำแนะนำของพ่อแก่ทุกคนและอธิบายความลับของตอนเริ่มต้นตอนกลางและตอนจบของโลกด้วยเช่นกัน ฤๅษีและมุนี ฯลฯ ได้บอกว่า "ไม่รู้ทั้งสิ่งนี้หรือสิ่งนั้น" (เนติเนติ) ผู้คนบอกว่าพระเจ้าอยู่ในทุกหนทุกแห่ง พวกเขาไม่รู้อะไรเลย ตามละคร สติปัญญาของดวงวิญญาณกลับมาโมประธาน ลูกจะไม่พูดว่าเป็นสติปัญญาของร่างกายของพวกเขา จิตใจและสติปัญญาอยู่ในดวงวิญญาณ ลูกๆ ต้องเข้าใจสิ่งนี้เป็นอย่างดีแล้วไตร่ตรองความรู้ แล้วลูกก็ต้องอธิบายสิ่งนั้น ผู้คนเหล่านั้นได้เปิดร้านค้ามากมายเพื่อที่จะถ่ายทอดคัมภีร์ ฯลฯ ของลูกก็เป็นร้านค้าด้วยเช่นกัน ลูกต้องการร้านขนาดใหญ่ในเมืองใหญ่ ลูกๆ ที่ฉลาดมีสมบัติมากมาย หากใครบางคนที่ไม่มีสมบัติมากมาย เขาก็ไม่สามารถให้สมบัติเหล่านั้นกับผู้อื่นได้ การสร้างสมคุณธรรมเกิดขึ้นตามลำดับกันไป ลูกต้องซึมซับสิ่งนี้เป็นอย่างดีเพื่อที่ลูกจะสามารถอธิบายสิ่งนั้นให้กับใครก็ตาม นี่ไม่ใช่เรื่องใหญ่ นี่เป็นเรื่องของหนึ่ง

วินาที ลูกต้องประกาศสิทธิ์ในมรดกของลูกจากพ่อ ลูกๆ ได้ตระหนักรู้จักพ่อและดังนั้นลูกได้กลายเป็นนายแห่งความไม่มีขีดจำกัด นายมีความตามลำดับกันไปเช่นกัน ราชาคือนายและปวงประชาก็พูดเช่นกันว่าเราเป็นนาย ที่นี้เช่นกันทุกคนพูดว่า นี่คือบารัตของเรา ลูกพูดว่าลูกกำลังก่อตั้งสวรรค์ของลูกโดยทำตามศรัทธา และแล้วจะมีอาณาจักรในสวรรค์ มีสถานภาพหลายระดับ ลูกควรทำความพยายามที่จะประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูง พ่อพูดว่า มากเท่าที่ลูกทำความเพียรพยายามในเวลานี้และประกาศสิทธิ์ในสถานภาพ ตามนั้นที่จะได้รับการกำหนดไว้แล้วหลังจากวงจร ถ้าบางคนมีคะแนนน้อยในการสอบเขาหรือเธอก็จะมีหัวใจล้มเหลว นี่เป็นเรื่องของความไม่มีขีดจำกัด หากลูกไม่เพียรพยายามอย่างเต็มที่ ลูกจะกลับมาท้อแท้และจะต้องได้รับการลงโทษด้วยเช่นกัน ลูกจะสามารถทำอะไรในเวลานั้น? ไม่เลย ดวงวิญญาณจะทำอะไรหรือ? ผู้คนเหล่านั้นฆ่าตัวตายด้วยการจมน้ำ ที่นี้ไม่มีเรื่องของการฆ่าตัวตาย ไม่สามารถมีการฆ่าดวงวิญญาณตายเพราะดวงวิญญาณไม่ดับสูญ แต่สามารถมีการฆ่าตัวตายของร่างกายที่ซึ่งลูกเล่นบทบาทของลูก เวลานั้นลูกกำลังทำความพยายามที่จะนำร่องเท้าเก่าออกเพื่อให้ลูกสามารถสวมรองเท้าใหม่ที่สูงส่ง ใครพูดสิ่งนี้? ดวงวิญญาณ เช่นที่ลูกๆ พูดว่า ให้เสื้อผ้าใหม่กับฉัน ดังนั้นเราดวงวิญญาณจึงต้องการเสื้อผ้าใหม่ด้วยเช่นกัน พ่อพูดว่า ลูกดวงวิญญาณต้องกลับมาใหม่และเมื่อลูกมีร่างใหม่จึงจะมีความงามด้วยเช่นกัน เมื่อดวงวิญญาณกลับมาบริสุทธิ์ วัตถุประสงค์ทั้งห้าก็กลับมาใหม่ ร่างกายถูกสร้างขึ้นจากวัตถุประสงค์ทั้งห้า เมื่อดวงวิญญาณสโตประธาน เขาจะได้รับร่างกายที่สโตประธาน และเมื่อดวงวิญญาณตโมประธาน เขาจะได้รับร่างกายที่ตโมประธาน ทุณฺเฑระบอกทั้งหมดของทั้งโลกตโมประธานในเวลานี้ วันแล้ววันเล่าโลกก็เฝ้าแต่กลับมาเก่าและตกต่ำลงมาเรื่อยๆ ทุกสิ่งมีการเปลี่ยนแปลงจากใหม่เป็นเก่า เมื่อมันกลับมาเก่าสิ่งนั้นจะถูกทำลาย นี่เป็นเรื่องของทั้งโลก โลกใหม่เรียกว่ายุคทองและโลกเก่าเรียกว่ายุคเหล็ก แต่ไม่มีใครรู้เกี่ยวกับยุคบรรจบพบกันนี้ มีเพียงลูกเท่านั้นที่รู้ว่าโลกเก่าต้องเปลี่ยนแปลง คำสั่งของพ่อที่ไม่มีขีดจำกัด ผู้เป็นพ่อ ครู และกูรู คือ: กลับมาบริสุทธิ์! เอาชนะตัณหาราคะซึ่งเป็นศัตรูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและกลายเป็นผู้เอาชนะโลก การเป็นผู้เอาชนะโลกหมายถึงการเป็นส่วนหนึ่งของราชวงศ์วิษณุ; ซึ่งเป็นสิ่งเดียวกัน ลูกรู้ความหมายของคำเหล่านี้ ลูกๆ รู้ว่าเป็นพ่อผู้ที่ยืนอยู่ก่อนอื่นใดลูกต้องมีศรัทธาที่มั่นคงนี้ เมื่อเด็กเติบโตขึ้นเขาต้องจดจำพ่อของเขา จากนั้นเขาจะจดจำครูของเขา และจากนั้นกูรูของเขา เขาจะจำทั้งสามในเวลาที่แตกต่างกัน ที่นี้ลูกได้พบทั้งสามในเวลาเดียวกัน พ่อ ครู และกูรู ทั้งหมดในผู้เดียว ผู้คนเหล่านั้นไม่แม้กระทั่งเข้าใจความหมายของ "สภาพของการปลดเกษียณ" พวกเขาต้องเข้าไปสู่สภาพของการปลดเกษียณและเหตุนี้เองพวกเขาจึงเชื่อว่าพวกเขาจะต้องรับกูรู พวกเขาไม่มีกูรูหลังจากอายุ 60 ปี กฎนี้ปรากฏขึ้นในเวลานี้เท่านั้น พ่อพูดว่า พ่อกลายเป็นสัจกูรูของผู้นี้ในตอนสุดท้ายของชาติเกิดจำนวนมากมายของเขา ในสภาพของการปลดเกษียณของเขา บาบานี้ก็พูดด้วยเช่นกันว่า ฉันพบสัจกูรูหลังจากอายุ 60 ปี เมื่อเป็นเวลาที่จะไปยังดินแดนนิพพาน พ่อมาเพื่อพาทุกคนไปยังดินแดนนิพพาน ลูกต้องไปยังดินแดนของการหลุดพ้นแล้วมาที่นี้เพื่อเล่นบทบาท หลายคนรับกูรูเมื่อพวกเขามาถึงสภาพของการปลดเกษียณ ทุกวันนี้พวกเขายังทำให้เด็กทารกรับกูรู และดังนั้นกูรูจะได้รับการบริจาครทาน คริสเตียนวางทารกไว้บนตักของบาทหลวงเพื่อให้เขา "เป็นคริสเตียน" (พิธีล้างบาปเพื่อให้บริสุทธิ์ในศาสนาคริสต์) อย่างไรก็ตามพวกเขาไม่ได้ไปสู่ดินแดนของนิพพาน พ่ออธิบายความลับเหล่านี้ทั้งหมด พระเจ้าเท่านั้นที่จะบอกลูกถึงตอนจบ (ขีดจำกัด) ของท่าน ท่านได้บอกลูกเกี่ยวกับสิ่งนี้มาตั้งแต่ต้น ท่านบอกลูกถึงวัตถุประสงค์ของท่านเองและให้ความรู้ของโลกแก่ลูกด้วยเช่นกัน พระเจ้าเองมาและก่อตั้งศาสนาเทพดั้งเดิมที่คงอยู่ตลอดไป นั่นคือท่านก่อตั้งสวรรค์ ชื่อที่มีอยู่ต่อเนื่องมาคือบารัต พวกเขาได้สร้างความสับสนมากมายโดยการใส่ชื่อฤๅษณะไว้ในกิตะ นี่เป็นละครด้วยเช่นกัน เป็นการละเล่นของชัยชนะและความพ่ายแพ้ ไม่มีใครนอกจากพ่อที่สามารถบอกลูกได้ว่าจะมีชัยชนะและความพ่ายแพ้ได้อย่างไร แม้กระทั่งลักษมีและนารายณ์ก็รู้ว่าพวกเขาจะพ่ายแพ้ในภายหลัง เพียงลูกบราห์มินเท่านั้นที่รู้อะไรนี้ แม้กระทั่งศูทรก็รู้อะไรนี้ พ่อผู้เดียวเท่านั้นมาและทำให้ลูกเป็นเทพจากบราห์มิน ความหมายของ "ฮัมไซ" แตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากความหมายของ "โอม" ผู้คนเฝ้าแต่พูดอะไรก็ตามที่เข้าไปสู่ในจิตใจของพวกเขาโดยไม่มีจุดหมายใดๆ เวลานั้นลูกเข้าใจว่าลูกลงมาอย่างไรและลูกขึ้นไปอย่างไร ลูกๆ ได้รับความรู้ในเวลานี้ ตามละคร พ่อจะมาอีกครั้งหลังจากหนึ่งวงจรและจะพูดกับลูกอีกครั้ง ผู้ก่อตั้งของศาสนาทั้งหมดจะมาและก่อตั้งศาสนาของพวกเขาในเวลาของพวกเขาเอง ลูกจะไม่พูดว่าพวกเขาทำสิ่งนี้ตามลำดับกันไปนี้ตามความพยายามที่พวกเขาทำ พวกเขาลงมาตามลำดับตามเวลาและก่อตั้งศาสนาของพวกเขาเอง เพียงพ่อผู้เดียวเท่านั้นที่อธิบายว่าท่านก่อตั้งสกุลบราห์มินอย่างไร จากนั้นสกุลสุริยวงศ์และแล้วจันทรวงศ์ เวลานั้นลูกกลับมาเป็นสกุลสุริยวงศ์ที่มีความรู้ และแล้วลูกจะกลายเป็นราชวงศ์วิษณุ ลูกต้องเขียนคำเหล่านี้อย่างระมัดระวังเพื่อให้ไม่มีใครสามารถหาข้อผิดพลาดได้ ลูกรู้ว่าทุกคำพูดที่สูงส่งของความรู้นี้เป็นเพชรพลอย คำอธิบายของลูกๆ ต้องละเอียดละอออย่างมาก หากคำใดพลาดไปโดยไม่ตั้งใจลูกก็ควรพูดให้ลูกต้องทันทีแล้วอธิบายให้พวกเขาฟัง ความผิดพลาดที่ใหญ่ที่สุดคือการลืมพ่อ พ่อสั่งลูกให้จดจำระลึกถึงพ่ออย่างสม่ำเสมอ ลูกต้องไม่ลืมสิ่งนี้ พ่อบอกว่า ลูกเป็นคุรุที่เก่าแก่มากของพ่อ มีเพียงผู้เป็นที่รักเดียวของลูกทุกคนผู้เป็นคุรุ ผู้คนเหล่านั้นตกหลุมรักโดยการมองเห็นและกัน ที่นี้มีเพียงผู้เป็นที่รักเดียว ผู้เดียวนี้จะ

ต้องจดจำคู่รักมากมายแค่ไหน? สำหรับหลายๆคนจดจำผู้เดียวเป็นเรื่องง่าย แต่ผู้เดียวจดจำหลายๆคนได้อย่างไร? ลูกพูดกับบาบาว่า บาบา, ลูกจดจำพ่อ พ่อจดจำลูกหรือไม่? อ้อ! คือลูกผู้ที่ต้องจดจำพ่อเพื่อที่จะกลับมาบริสุทธิ์จากไม่บริสุทธิ์ พ่อไม่ได้ไม่บริสุทธิ์ที่พ่อควรจะจดจำลูก เป็นหน้าที่ของลูกที่จะจดจำพ่อเพราะลูกต้องกลับมาบริสุทธิ์ มากเท่าที่บางคนมีการจดจำระลึกถึงและทำงานรับใช้ได้ดี เขาจะสามารถซึมซับได้มากตามนั้น การจารึกแสวงบุญแห่งการจดจำระลึกถึงเป็นเรื่องยากมาก เป็นในสิ่งนี้ที่มีการต่อสู้รบรา ไม่ใช่ว่าลูกจะลืมวงจร 84 ชาติเกิด หุเหล่านั้นต้องกลับมาเป็นภานะทองคำ ยิ่งลูกมีการจดจำระลึกถึงมากเท่าไร ลูกก็จะยิ่งสามารถสร้างสมได้มากเท่านั้น จะมีพลังในสิ่งนี้ เหตุนี้เองจึงมีการกล่าวว่าจะต้องมีพลังของการจดจำระลึกถึง มีรายได้ผ่านความรู้ และลูกได้รับพลังทั้งหมดตามลำดับกันไปจากการจดจำระลึกถึง ในดาบเช่นกันมีพลังที่แตกต่างกันตามลำดับกันไป นั่นเป็นสิ่งที่ทางกายภาพ พ่อบอกลูกเพียงสิ่งหลักเดียวเท่านั้น จดจำอัลฟาสำหรับการทำลายล้างโลก มีเพียงระเบิดปรมาณูที่เหลืออยู่และไม่มีอะไรอื่น ไม่มีกองทัพหรือแม่ทัพที่จำเป็นสำหรับสิ่งนั้น ปัจจุบันพวกเขาได้ทำระเบิดเช่นนั้นที่พวกเขาสามารถส่งระเบิดเหล่านั้นออกไปที่ใดก็ตามจากที่พวกเขาตั้งอยู่ ลูกกำลังประกาศสิทธิ์ในอาณาจักรของลูกขณะนั่งอยู่ที่นั่นและพวกเขาจะมีทุกสิ่งที่ลูกทำลายในขณะที่นั่งอยู่ที่นั่น ความรู้และโยคะของลูกจะเท่ากับวัตถุสำหรับความตายของพวกเขา นี่เป็นการละเล่นเช่นกัน ทุกคนเป็นนักแสดง หนทางของความเลื่อมใสศรัทธาได้สิ้นสุดลงแล้ว พ่อผู้เดียวเท่านั้นที่มาและให้การแนะนำตัวท่านเองและตอนเริ่มตอนกลางและตอนจบของสิ่งสร้างแก่ลูก เวลานี้พ่อพูดว่า ลูกต้องไม่ฟังสิ่งที่ไร้ประโยชน์ เหตุนี้เองที่ลูกจะต้องไม่ฟังสิ่งที่ชั่วร้าย ภาพลักษณ์ของสิ่งนี้ถูกสร้างขึ้นมาก่อนหน้านี้ได้เป็นภาพของลิงในขณะที่เวลานี้พวกเขาทำเป็นภาพมนุษย์ เพราะแม้ว่าผู้คนจะมีใบหน้าของมนุษย์ แต่บุคลิกภาพของพวกเขาก็เป็นเช่นลิงเหล่านั้น และเหตุนี้เองจึงมีการเปรียบเทียบขึ้น ลูกเป็นกองทัพของใคร? ของซีพบบา ท่านกำลังเปลี่ยนลูกจากลิงไปเป็นผู้ที่มีค่าในวัด พวกเขามีการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างอย่างสมบูรณ์ ลิงจะสามารถสร้างสะพานฯลฯได้หรือไม่? ทั้งหมดเหล่านั้นเป็นเรื่องเล่า เมื่อใครก็ตามถามลูกว่าลูกเชื่อในพระคัมภีร์หรือไม่บอกเขาว่า มหัศจรรย์! มีใครบ้างที่ไม่เชื่อในคัมภีร์? เราเชื่อในคัมภีร์มากที่สุด พวกท่านยังไม่ได้ศึกษาสิ่งเหล่านั้นมากเท่าที่เราศึกษา เราได้ศึกษาคัมภีร์เหล่านั้นมาเป็นเวลาครึ่งวงจร ในสวรรค์ไม่มีคัมภีร์หรือสิ่งใดของความเลื่อมใสศรัทธา พ่ออธิบายอย่างง่ายดาย แต่ถึงกระนั้นลูกไม่สามารถทำให้ผู้อื่นเป็นเช่นเดียวกับตัวลูกเองได้ เพราะด้วยบ่วงพันธะของพวกเขากับลูกๆของพวกเขา พวกเขาจึงไม่สามารถมาได้ สิ่งนี้กล่าวได้ว่าเป็นละครเช่นกัน พ่อพูดว่า รับบทเรียนเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์หรือสองสัปดาห์และลูกควรจะเริ่มทำให้ผู้อื่นเป็นเช่นเดียวกับตัวลูกเอง ลูกควรทำงานรับใช้

นี้ในเมืองใหญ่และเมืองหลวง และแล้วเสียงของพวกเขา (ผู้ที่มีชื่อเสียง) จะปรากฏออกมา เสียงจะไม่กระจายหากไม่มีเสียงของผู้มีชื่อเสียง เมืองานรับใช้กระจายไปทั่วทุกหนแห่งด้วยกำลังอย่างยิ่ง หลายคนก็จะมา ลูกกำลังได้รับคำแนะนำและแนวทางปฏิบัติของพ่อ อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รักระลึกถึงและสวัสดีตอนเช้า จากแม่พ่อ บัพดาตา พ่อทางจิตพูดนมัสตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของคุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:

1. ทำให้สติปัญญาของลูกละเอียดอ่อนด้วยความรู้และโยคะ อย่าทำผิดด้วยการลืมพ่อ กลายเป็นคู่รักและจดจำผู้เป็นที่รัก
2. เป็นอิสระจากบ่วงพันธะและทำงานรับใช้ของการทำให้ผู้อื่นเป็นเช่นเดียวกับตัวลูก ทำความพยายามที่จะประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูง อย่าได้กลับมาท้อแท้กับความพยายามของลูก

พร: พร: ขอให้ลูกอยู่ในสันโดษและมีประสบการณ์ที่มีพลัง และให้ประสบการณ์นั้นแก่ผู้อื่นด้วยโดยใช้ 1 นาทีในสภาพที่มีสมาธิ
การอยู่ในสันโดษหมายถึงการทำให้ตนเองมั่นคงในสภาพที่มีพลัง ลูกสามารถทำให้ตนเองมั่นคงในสภาพที่เป็นเมล็ด ลูกสามารถกลายเป็นประกาศการแห่งแสงและอำนาจและให้แสงและอำนาจนั้นแก่โลก หรือลูกสามารถให้ประสบการณ์ของสภาพละเอียดอ่อน(อะแคว)แก่ผู้อื่นโดยการทำให้ตนเองมั่นคงในสภาพที่เป็นเทวดานางฟ้า ถ้าลูกกลับมามีสมาธิและทำให้ตนเองมั่นคงในสภาพนี้เป็นเวลา 1 นาทีหรือ 1 วินาทีแล้วลูกสามารถให้คุณประโยชน์กับตนเองและผู้อื่นได้เป็นอย่างดี ลูกเพียงแค่นี้ต้องฝึกฝนสิ่งนี้

คติพจน์: บราห์มาจารีคือผู้ที่หลอมรวมกระแสของความบริสุทธิ์ในทุกความคิดและคำพูดของเขา